

# Ulmart ประกาศแผนรับบิทคอยน์เป็นอีกช่องทาง สำหรับการใช้จ่าย



Ulmart บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ประกาศแผนรับเงินสกุลบิทคอยน์ในการจ่ายสินค้า โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากทุกวันนี้ เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง หรือ บล็อกเชน มีบทบาทสำคัญมากกว่าสกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นเสียอีก

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20151015/277241LOGO> )

ปัจจุบัน Ulmart จำหน่ายสินค้าเกือบ 150,000 รายการในนามบริษัทเอง โดยหลังจากที่มีการเปิดตัวแหล่งซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต Ulmart ก็เริ่มสร้างคลังสินค้าออนไลน์มาเรื่อย ๆ ซึ่งภายในสิ้นปีนี้มีสินค้า 1 ล้านชิ้นวางขายโดยบุคคลที่สาม

ดมิทรี คอสทีกิน ประธานและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Ulmart เปิดเผยว่า “Ulmart เริ่มจับตาดูตลาดและกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินสกุลดิจิทัลในรัสเซียอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนมี.ค. 2557 ซึ่งหลังจากที่เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติการต่อกรกับสินค้าปลอมแปลง ความน่าสงสัยเกี่ยวกับการใช้บิทคอยน์เมื่อสามปีก่อนจึงค่อย ๆ หดหายไป”

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังมิได้ตัดสินใจว่าสินค้าชนิดใดจะสามารถซื้อขายด้วยบิทคอยน์ได้ Ulmart คาดว่าสินค้าที่มีราคาสูงจะเป็นผลิตภัณฑ์แรก ๆ ในการซื้อขายด้วยรูปแบบดังกล่าว โดยสินค้าประเภทรถยนต์มือสองและอพาร์ทเมนท์ซึ่งจะสามารถขายในมาร์เก็ตเพลสได้ในอีกไม่ช้าจะขึ้นแท่นเป็นสินค้าที่สามารถซื้อได้ด้วยบิทคอยน์

ไบรอัน คีน ประธานเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศของ Ulmart เพิ่มเติมว่า “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และบิทคอยน์ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสภาวะผันผวนของสกุลเงินที่แข็งค่า ขณะที่เทคโนโลยีเบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างเงิบ ๆ ผ่าน IoT บิทคอยน์จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลอง และในโลกของบล็อกเชนนั่น ฟรังก์นี้และวันนี้คือสิ่งเดียวกัน Ulmart ในฐานะผู้นำได้พยายามที่จะก้าวนำตลาดอยู่เสมอ เรายินดีที่รัฐบาลรัสเซียเปิดรับเทคโนโลยีบิทคอยน์ และหวังที่จะได้ร่วมมือกันในด้านนี้ พวกเราเชื่อว่าโครงการริเริ่มเช่นการใช้บิทคอยน์จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองอัจฉริยะ ซึ่ง Ulmart จะเป็นผู้เล่นคนสำคัญในกระบวนดังกล่าว”

เกี่ยวกับ ULMART

Ulmart เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตเอกชนรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก มีสำนักงานตัวแทนมากกว่า 450 แห่ง (รวมศูนย์กระจายสินค้าและจุดรับสินค้า) ในกว่า 240 เมืองทั่วรัสเซีย <http://www.ulmart.ru>

ข้อมูลติดต่อ:

ไบรอัน คีน

ประธานเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ

โทร:+7-812-336-37-77 ต่อ 4575

ที่มา: Ulmart